
 

 Fundargerð fjölmenningarteymis í Hafnarfirði  
 

Fundardagur: Þriðjudagur 10. nóvember 2015 kl. 14:15 – 15. 

Staðsetning: Húsið, Staðarbergi 6 

Guðbjörg Magnúsdóttir stýrir fundi.  

Mætt á fundinn:  

Guðbjörg Magnúsdóttir forstöðumaður, Kristrún Sigurjónsdóttir deildarstjóri móttökudeildar, 

Hildur Tryggvadóttir Flóvenz RKÍ í Hfj. og Gbæ, Hera Hallbera Björnsdóttir (ÍTH). Hildigunnur 

Bjarnadóttir fjölskylduþjónustu boðaði forföll.  

 

Mál sem voru rædd á fundinum:  

1. Afleysing fyrir Guðbjörgu. 

Hera Hallbera Björnsdóttir mun leysa Guðbjörgu af og taka við verkefnum hennar meðan 

á fæðingarorlofi stendur. 

2. Fundargerðir. 

Fjölskylduráð óskar eftir að fá sendar fundargerðir. Lagt til að senda þær einnig til 

fræðsluráðs. 

3. Staða teymis innan stjórnkerfis 

Rætt hvort teymið heyrir undir fjölskyldu- eða fræðslusvið, eftir að ÍTH fluttist á milli 

sviða. HG tók að sér að spyrjast fyrir um það.  

4. Fjölmenningaráð 

Fyrirhugað er að stofna fjölmenningarráð. Fjölskylduráð óskar eftir að 

fjölmenningarteymi vinni uppkast að erindisbréfi fyrir slíkt ráð. Á fjölmenningarþingi 

komu fram ýmsar hugmyndir. Fjölmenningarteymi leggur til að ráðið verði skipað t.d. 

tveimur pólitískum fulltrúum, 3 fulltrúum fólks af erlendum uppruna og starfsmanni eða 

tengiliði úr þessum hópi.. Ákveðið að Kristrún safni saman upplýsingum um hvaða 

erindisbréf eru til í öðrum sveitarfélögum og innan stjórnkerfis Hafnarfjarðar vegna 

sambærilegra ráða (ungmennaráð, öldrunarráð, fötlunarráð). HG tók að sér að gera 

uppkast að erindisbréfi fyrir næsta fund.  

5. Íbúaþing 

Farið yfir niðurstöður þingsins sem haldið var í Lækjarskóla. Guðbjörg og Hera, Kristrún 

og Hildur tóku að sér að skrá og flokka niðurstöður. Þessum niðurstöðum á síðan að skila 

til fjölskylduráðs sem er farið að kalla eftir þeim. Skráningar á að senda til Heru.  

6. Rýnihópur unglinga. 

Hera sagði frá rýnihópum  unglinga af erlendum uppruna en hún hitti hópana í 

grunnskólum bæjarins. niðurstöður verða kynntar í fræðslu- og fjölskylduráðum og í 

íþrótta og tómstundanefnd. Fjölmenningarteymi óskar eftir að fá niðurstöður sendar.  

7. Næsti fundur  

Verður haldinn þriðjudaginn 8. desember kl. 14:15. Óskað eftir því að fá að hittast í 

Bókasafni Hafnarfjarðar.  

 

Fundarritari: Helgi Gíslason 
 


